

THCS PHÚ CƯỜNG VỚI CUỘC THI 'Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP'

NĂM HỌC 2023 - 2024

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" năm học 2023 - 2024 tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra vào hai ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2024, với sự tham gia nhiệt tình của các trường THCS trên địa bàn tỉnh. Trường THCS Phú Cường đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại cuộc thi với dự án "**Len móc Bonnie**" được đại diện bởi hai bạn học sinh xuất sắc: Nguyễn Thị Thu Thủy và Lê Thị Mỹ Trinh lớp 9A1.



Vào ngày 24 tháng 5, cuộc thi chính thức khai mạc với sự tham dự của đại diện các trường, ban giám khảo, và đông đảo học sinh. Trong ngày đầu tiên, các đội thi tập trung vào việc trang trí quầy hàng và tham gia buôn bán sản phẩm. Nguyễn Thị Thu Thủy và Lê Thị Mỹ Trinh đã trưng bày các sản phẩm của dự án "Len móc Bonnie" tại quầy hàng của trường THCS Phú Cường. Các sản phẩm thủ công từ len, như thú bông, móc khóa, túi xách và phụ kiện thời trang, được sắp xếp một cách đẹp mắt và thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Những sản phẩm này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn được làm từ len tái chế, nhấn mạnh vào việc bảo vệ môi trường và tính bền vững.

Trong suốt ngày đầu tiên, hai bạn Thủy và Trinh đã nhiệt tình giới thiệu và bán sản phẩm, giao lưu với khách hàng, và chia sẻ câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển ý tưởng "Len móc Bonnie". Khả năng giao tiếp khéo léo và sự tự tin của các bạn đã giúp gian hàng của trường THCS Phú Cường thu hút được nhiều sự quan tâm và ủng hộ.



Ngày 25 tháng 5, các đội thi tiếp tục thuyết trình chi tiết về dự án của mình và trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo. Nguyễn Thị Thu Thủy và Lê Thị Mỹ Trinh đã xuất sắc thuyết trình về dự án "Len móc Bonnie", giải thích rõ ràng các khía cạnh kỹ thuật, quy trình sản xuất và kế hoạch kinh doanh của dự án. Các bạn đã trình bày một cách tự tin và thuyết phục, nhấn mạnh vào sự sáng tạo, tính bền vững và tiềm năng kinh doanh của sản phẩm.

Ban giám khảo đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh việc mở rộng quy mô sản xuất, chiến lược tiếp thị và tiềm năng phát triển dài hạn của dự án. Thủy và Trinh đã trả lời một cách thông minh và chi tiết, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiến thức sâu rộng về dự án của mình.



Kết quả và đánh giá:

Cuối cùng, dự án "Len móc Bonnie" của Nguyễn Thị Thu Thủy và Lê Thị Mỹ Trinh đã giành được giải Ba cấp tỉnh. Đây là một thành tích đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực và tài năng của các em học sinh trường THCS Phú Cường. Dự án không chỉ thể hiện rõ ràng sự sáng tạo và khéo léo của các em mà còn có tiềm năng phát triển thành một mô hình kinh doanh bền vững. Ban giám khảo đã đánh giá cao ý tưởng sử dụng len tái chế và sự kết hợp giữa nghệ thuật thủ công và ý thức bảo vệ môi trường.



Ảnh hưởng và tương lai:

Thành công của dự án "Len móc Bonnie" tại cuộc thi không chỉ khẳng định tài năng và sự sáng tạo của Nguyễn Thị Thu Thủy và Lê Thị Mỹ Trinh mà còn khích lệ tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng học sinh tỉnh Đồng Tháp. Dự án này mở ra cơ hội để các em học sinh tiếp tục phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" năm học 2023 - 2024 tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc thành công, với nhiều ý tưởng sáng tạo và tiềm năng được trình bày. Dự án "Len móc Bonnie" của Nguyễn Thị Thu Thủy và Lê Thị Mỹ Trinh từ trường THCS Phú Cường đạt giải Ba cấp tỉnh là một ví dụ điển hình, cho thấy sức mạnh của giáo dục và sự hỗ trợ từ nhà trường trong việc phát triển kỹ năng và tinh thần khởi nghiệp cho thế hệ trẻ.





